



'ไ้รุ่งตลาดนัด'

• เจริญ ปรีโต •

เพื่อเศรษฐกิจชุมชนของเทศบาลพังโคน

นี้ บตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2540 การกระจายอำนาจของผู้ท้องถิ่นก็ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทดูแลบริหารท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ เพราะเข้าใจปัญหาของแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ปัจจุบันรัฐบาล พ.ศ. พัทธินันท์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จัดทำโครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ตำบล 1 บาท และธนาคารคนจน เพื่อให้เกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้ากู้เงินไปลงทุนประกอบอาชีพ แต่อาจจะลืมดูคิดถึงปัญหาที่จะตามมาคือ ตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยชีวิตว่ากิจการจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ หรือเงินที่กู้มาเพื่อหวังลืมตาอ้าปาก อาจจะกลายเป็นหนี้สินรุงรังเหมือนดินพอกหางหมูเข้าไปอีก



นายสุรพล นิธิไธฌ์ นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลพังโคน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชนพ่อค้าแม่ค้า ตลาดนัดเศรษฐกิจชุมชน ชนใจร่วมใจในวันเปิดตลาด



พ่อค้าแม่ค้ากำลังทำการขายสินค้าในตลาดนัด

ที่เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร หาทางแก้ปัญหาให้กับผู้ที่กู้เงินจากทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ด้วยการเปิด "ตลาดไ้รุ่ง ตลาดนัดเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลตำบลพังโคน" ขึ้นมา เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริเวณที่ดินริมถนนสกลนคร-อุดรธานี หน้ารนาคารกสิกรไทย สาขาพังโคน ซึ่งอยู่กลางเมืองพังโคนเลยทีเดียว

นายสุรพล นิธิไธฌ์ นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลพังโคน กล่าวว่า ตระหนักดีว่าตลาดจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านและธนาคารคนจน จึงได้ผลักดันเปิดตลาดไ้รุ่งขึ้นมาเพื่อรองรับโครงการนี้ โดยเฉพาะ เปิดจำหน่ายกันตั้งแต่เวลา 16.30-03.00 น. ทั้งอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และของดีจากหมู่บ้านและตำบลต่างๆ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

นายวิโรจน์ เสนาอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลพังโคน กล่าวว่า โครงการนี้เป็น การส่งเสริมการทำกินของประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของเทศบาล ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับท้องถิ่น โดยเทศบาลให้การสนับสนุนให้ส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมอาชีพ ค่าความสะอาด และจัดระเบียบต่างๆ โดยไม่คิดค่า

ใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ภาระที่ผลักไปให้ผู้ค้ามีเพียงค่าไฟฟ้าที่ทางกลุ่มผู้ค้าได้จัดตั้งเป็นชมรมและรับผิดชอบกันเอง

ทางด้าน นายสมาน พอดศรีตา ประธานชมรมพ่อค้าแม่ค้าไ้รุ่งตลาดนัดเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตำบลพังโคน กล่าวว่า โครงการนี้ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการใช้จ่ายประโยชน์จากตนเองและที่ว่างริมถนนให้เกิดประโยชน์ โดยทางชมรมจัดเก็บค่าไฟอีกถะ 5 บาทต่อวัน หากใครเพิ่มหลอดไฟหรืออุปกรณ์อย่างอื่นอีก ก็จะจัดเก็บตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการชมรมจะนำเงินไปฝากธนาคารออมสินแบบวันต่อวัน ซึ่งผู้ค้าทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางปราณี กาหลง แม่ค้าข้าวต้ม 1 บาท ซึ่งเป็นที่ติดปากของลูกค้าไปถ้วกล่าวว่ เมื่อเข้ามาค้าขายครั้งนี้ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ถือเป็นโครงการที่ทุกฝ่ายควรให้การสนับสนุน พ่อค้าแม่ค้าทุกคนขอฝากขอบคุณเทศบาลตำบลพังโคนที่เข้ามาช่วยประชาชนได้ทันเวลาและตรงเป้าหมายมากที่สุด

ตลาดนัดเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตำบลพังโคนในวันนี้ ถือว่าเป็นต้นแบบของการทำงานสนองตอบความต้องการในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จึงน่าจะเป็นการจุดประกายให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นนำไปปรับใช้ เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในเขตปกครองได้

ให้ตรงกับที่วางผังอื่นเท่านั้นที่รู้ปัญหาของคนที่ต้องเสีย